



รายงานแนวโน้มธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ภาวะธุรกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยภาคธุรกิจการค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและการจำหน่ายสินค้าคงทนกลุ่มยานยนต์หดตัวน้อยลง ทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในด้านภาคการผลิตในไตรมาส 1 ปีนี้ ภาวะธุรกิจปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเฉพาะกับธุรกิจการผลิตที่มีขนาดใหญ่ ขณะที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาวะธุรกิจปรับตัวลดลง แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าภาวะธุรกิจของภาคการผลิตทรงตัว ในด้านการลงทุนในไตรมาส 1 ปีนี้ผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในการก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อเตรียมขยายโรงงานรองรับตลาด AECที่กำลังจะเปิดในช่วงปลายปี และคาดว่าตลาดจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป สำหรับการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในไตรมาสนี้เพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนขยายโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบต่อจากโครงการเดิม ธุรกิจที่ชะลอการลงทุนในระยะนี้ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เพื่อรอความชัดเจนของการลงทุนโครงการต่างๆ ของภาครัฐระยะหนึ่งก่อนว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคเพียงใด ด้านความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในไตรมาส 1 ปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่คาดว่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคฯ ได้ในช่วงปลายปีนี้ รวมถึงการปรับลดลงของราคาน้ำมันในประเทศที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง

แนวโน้มในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ผู้ประกอบการในภาคฯ ส่วนใหญ่คาดว่าจะยอดขายของธุรกิจในภาพรวมจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยแนวโน้มภาวะธุรกิจในภาคการผลิตมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเฉพาะจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สำหรับแนวโน้มภาคการค้าในด้านการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในไตรมาส 2 ปีนี้คาดว่าจะหดตัวน้อยลงทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปีนี้ ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะแนวโน้มในไตรมาส 2 จะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ สำหรับภาคบริการผู้ประกอบการคาดว่าจะภาวะธุรกิจจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีอัตราการจองที่พักและห้องประชุมล่วงหน้าเพิ่มขึ้นในไตรมาส 2

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ยอดจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคหดตัวน้อยลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลกระทบจากรายได้เกษตรกรยังคงหดตัวจากราคาพืชผลเกษตรเป็นสำคัญ และภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น สำหรับการจำหน่ายสินค้าที่สำคัญในภาคฯ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ในไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 โดยเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2558 สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ ในไตรมาสที่ 1 ลดลงทั้งประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์ ร้อยละ 28.2 และ 30.8 ตามลำดับ เป็นการลดลงต่อเนื่อง 3 เดือนติดต่อกัน



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ยอดจำหน่ายของห้างสรรพสินค้า ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ขณะที่ร้านค้าท้องถิ่นยอดขายลดลง เนื่องจากภาคครัวเรือนยังมีความกังวลต่อปัญหาหนี้ครัวเรือน และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง** ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อส่วนใหญ่มาจากเกษตรกร ซึ่งปีนี้ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

แนวโน้มไตรมาส 2 ปี 2558 ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งคาดว่า การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาส 1 ปี 2558 สำหรับการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์คาดว่า จะลดลงต่อไป

ภาคบริการ

อัตราการเข้าพักแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาส 1 ปี 2558 ร้อยละ 46.2 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 48.0 ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ผลกระทบหลักเกิดจากคู่แข่งขั้วมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพาร์กเมนท์ที่เปิดบริการให้เช่าห้องพักเป็นรายวัน แต่รายได้จากการประชุมสัมมนาอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการยังลงทุนก่อสร้างอาคารห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการขยายตัวต่อไป

การผลิต

ภาคการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก การแปรรูปเนื้อไก่ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทสุขภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์สำลীগันและสำลีแผ่น และอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบส่งผลให้การผลิตลดลง คือ อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับและอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ ในด้านการใช้กำลังผลิตของภาคฯ ในไตรมาส 1 ปีนี้ มีการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

แนวโน้มในการผลิตในไตรมาส 2 ปี 2558 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่า การผลิตสินค้ายังมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน

อสังหาริมทรัพย์

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบ ขณะที่การลงทุนในอาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ชะลอตัว

แนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2558 ผู้ประกอบการคาดว่า ความต้องการบ้านเดี่ยวยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยอดขายไตรมาส 1 ปี 2558 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อส่วนใหญ่มาจากเกษตรกร ซึ่งปีนี้ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย



แนวโน้มภาคการค้าวัสดุก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2558 คาดว่ายอดขายจะทรงตัวจากไตรมาส 1 ปีนี้ โดยส่วนใหญ่หรือความชัดเจนจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ

การลงทุน

ไตรมาส 1 ปี 2558 มีการลงทุนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการสร้างอาคารโรงงาน บางส่วนลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดจำนวนแรงงาน โดยธุรกิจที่ยังมีการลงทุนเพิ่มที่สำคัญในภาค ในไตรมาส 1 ปีนี้ ได้แก่ กลุ่มกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ที่จับด้ามไม้กอล์ฟ(GOLF GRIP) ชิ้นส่วนสำหรับ ยานพาหนะ(WEATHERSTRIP, RUN CHANNEL) กิจการผลิตชิ้นส่วนบรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติกและทอसान สำหรับ ภาวะการส่งเสริมการลงทุนในภาคฯ 3 เดือนแรกปีนี้ มีโครงการได้รับอนุมัติการลงทุนจำนวน 58 โครงการ (เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัว) และมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 23,591 ล้านบาท(เพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าตัว) เมื่อเทียบช่วง เดียวกันปีก่อน โดยเขตพื้นที่ที่ได้รับส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคอีสานตอนล่าง

แนวโน้มการลงทุน ในไตรมาส 2 ปี 2558 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวังด้านการลงทุนใหม่ เนื่องจากภาวะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับผู้ประกอบการบางส่วนได้มีการ ลงทุนเพิ่มในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภาครัฐการผลิตยังมีแผนขยายการลงทุนด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน สำหรับธุรกิจ การค้ายังมีแผนการขยายสาขา เช่น ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ การค้าวัสดุก่อสร้าง และการก่อสร้าง อาคารเก็บสินค้าของห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการโรงแรมสร้างอาคารสำหรับการจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น



กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้
[กดเพื่อตอบแบบสอบถาม](#)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รัฐศาสตร์	ไพลหรั่ง	ผู้บริหารทีม	E-mail : RatthasL@bot.or.th
สมบูรณ	คูวัฒนสุชาติ	เศรษฐกรอาวุธโส	SomboonK@bot.or.th
อุดม	อ่ากลาง	เศรษฐกรอาวุธโส	UdomU@bot.or.th
สุภัทร	ธนบดีภัทร	เศรษฐกรอาวุธโส	SupatTa@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	เศรษฐกรอาวุธโส	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเหนิดหล่ม	เศรษฐกรอาวุธโส	DarawanK@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 0 4333 3000 ต่อ 3431 - 3436

โทรสาร 0 4323 9959

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th